

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๓๓๓๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๓๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วย ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เห็นชอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีรับทราบ

๒. สารสำคัญ

สำนักงานฯ ขอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

๒.๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในหัวขั้วที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายและกฎที่ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย รวมทั้งมีความคุ้มค่ากับภาระหรือไม่ ทั้งนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้มีการดำเนินการอย่างน้อยทุก ๕ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ โดยพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายข้อบังคับหลักที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ครบกำหนด ๕ ปีแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานฯ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้เริ่มดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ โดยเป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลประกอบการรับฟังความเห็นและแบบรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทั้ง ๒ ฉบับ และจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและประชาชนผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (<https://www.law.go.th>) และช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ของสำนักงานฯ เป็นระยะเวลา

/อย่างน้อย...

อย่างน้อย ๑๕ วัน ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะนำผลการรับฟังความเห็นมาประกอบการพิจารณาความจำเป็น และเหมาะสมของการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของรัฐ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ โดยจะแจ้งรายละเอียดและกรอบระยะเวลาดำเนินการผ่านทาง เว็บไซต์ของสำนักงานฯ และ Line Official ยุทธศาสตร์ชาติ (@nscr) ต่อไป

๒.๑.๒ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑) การขับเคลื่อนโดยกลไกเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานฯ โดย คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง ๖ คณะได้ดำเนินการเตรียมประเด็นที่มี ผลกระทบสูงต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมและรายละเอียด และเป็นประเด็นที่ไม่มีกลไกหลักในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณา โดยได้สำรวจข้อมูลแผนระดับที่ ๓ และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหมวดหมู่ และวิเคราะห์หาประเด็น ที่เป็นช่องว่าง (GAP) การดำเนินงาน โดยบางหมวดหมู่ได้คัดเลือกประเด็นที่มีผลกระทบสูงและต้องเร่ง ผลักดันแล้วเสร็จ เช่น หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต ได้กำหนดประเด็นที่ต้องเร่งผลักดันคือ คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน การพัฒนา เครดิตทักษะในอนาคตสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายผลการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงทั้ง ในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการจัดทำข้อมูลและแผนการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (NEET) หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมี ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน คัดเลือกประเด็นที่ต้องเร่งผลักดัน ได้แก่ มุ่งขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานบริการภาครัฐ

๒) การขับเคลื่อนโดยกลไกตามภารกิจ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตร แปรรูปมูลค่าสูง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยการผลิตที่มี คุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เช่น การสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจำนวน ๑๗,๐๑๗.๔๐๒ ตัน แก่เกษตรกร ๘๒,๒๕๓ ราย นอกจากนี้ องค์การ ตลาด และกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาและขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตร โดยพัฒนา แพลตฟอร์มสินค้าเกษตร-OTOP เพื่อกระจายสินค้าเกษตรภายในประเทศและยกระดับรายได้ ของเกษตรกร หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง มีความก้าวหน้า ที่สำคัญคือ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ได้ดำเนินการร่วมกับกฎบัตรไทย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกย่อง ยุทธศาสตร์และแผนงานระเบียบเศรษฐกิจเวลเนสประเทศไทยและเขตนวัตกรรมทางการแพทย์ และการส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ๙ แห่ง และตั้งเป้าการลงทุนของภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า ๔,๑๓๘,๔๔๗ ล้านบาท และไทยครองส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์โลก ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕ นอกจากนี้ (ร่าง) แผนระดับที่ ๓ จำนวน ๒ ฉบับที่สนับสนุนการยกระดับศักยภาพระบบ บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ คือ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

/มีการดำเนินการ...

มีการดำเนินการที่สำคัญ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้แก่ การขยายบริการพัฒนาธุรกิจที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ โดยจัดกิจกรรม “SME ปังดังได้คืน ปี ๒” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) การจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจและทักษะเชิงลึกตามความต้องการเฉพาะด้านของสาขาและประเภทธุรกิจ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง SME ภายในสาขาและกับธุรกิจรายใหญ่ภายในห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้กิจกรรม Thai SME GP Roadshow ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้ด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement : GP) และขยายโอกาสการเจรจาธุรกิจระหว่าง SME และธุรกิจรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ดิจิทัล และอาหาร

๓) การขับเคลื่อนโดยกลไกในระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่และตำบล สำนักงานฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) เพื่อให้การออกแบบมาตรการในการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นและการจัดความคุ้มครองทางสังคมอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ทำการทดสอบระบบสารสนเทศสำหรับการใช้งานแบบสอบถามและกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น ณ ตำบลนาพุ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการทดลองการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งการมีผู้นำชุมชน และ อสม. อยู่ร่วมในทีมสำรวจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ขณะที่นักศึกษาซึ่งมีทักษะดิจิทัลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ สามารถช่วยหนุนเสริมให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการนำความเห็นที่ได้รับจากภาคส่วนต่าง ๆ จากการลงพื้นที่ ไปปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดทำคู่มือสำหรับผู้จัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการเก็บข้อมูลในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลในระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาจพิจารณากำหนดมาตรการจูงใจให้นิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบัน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อสนับสนุนการทำงานของพื้นที่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพสังคมและปัญหาความยากจนของพื้นที่ รวมทั้งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

๒.๑.๓ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยคณะกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และกระทรวงการคลัง ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ดำเนินโครงการกรอบการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการรวมนโยบายและเครื่องมือทางการเงินของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนากลยุทธ์สู่การบรรลุ SDGs ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อระดมเงินลงทุนในโครงการสำคัญสำหรับขับเคลื่อน SDGs ของไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสร้างสภาวะการปรับตัว (Resilience) ที่เข้มแข็งให้กับสังคมไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนในประเทศไทยต่อผลกระทบด้านต่าง ๆ การเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ประเทศไทยว่าด้วยการประกันภัยที่ทุกคนเข้าถึงได้และการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินทางการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่ระบุสถานะทางการเงินและความต้องการด้านการเงินที่จำเป็นต่อ

การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลไกการกำกับดูแล และกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อน SDG เป้าหมายที่ ๘ งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในแผนแม่บทประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ๐๒๐๒๐๒ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ ปัจจัย F0303 การประสานความร่วมมือแผนแม่บทประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ๑๗๐๑๐๑ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ปัจจัย F0202 รูปแบบการให้บริการเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แผนแม่บทประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ๑๘๐๑๐๑ การบริโภคและการผลิตมีความยั่งยืนสูงขึ้น ปัจจัย F0401 กฎหมาย/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ของสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการสามฝ่าย ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือถึงการดำเนินงานของหน่วยงานสหประชาชาติให้มุ่งสู่การบรรลุ SDGs อย่างสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และนโยบายเศรษฐกิจ BCG บนหลักการของการพัฒนาที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มอย่างไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยสำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานสหประชาชาติจะนำโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ สู่การขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ระดับพื้นที่และตำบล อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน SDG เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ๐๒๐๒๐๒ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ ปัจจัย F0303 การประสานความร่วมมือ ทั้งนี้ สามารถติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ได้ที่ sdgs.nesdc.go.th



เว็บไซต์ sdgs.nesdc.go.th

๒.๒ การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 ทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำโครงการ/การดำเนินงานที่ต้องสอดคล้องทั้งภารกิจหน่วยงานและสถานการณ์/ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นแต่ละไตรมาส โดยจะต้องรายงานความก้าวหน้า (M6) ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติข้อมูลตามสายบังคับบัญชา (M7) ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีหน่วยงานนำเข้าโครงการที่ผ่านเส้นทางการอนุมัติข้อมูลตามสายบังคับบัญชา ทั้งสิ้น ๒๖,๒๓๙ โครงการ โดยในไตรมาสที่ ๑ มีการรายงานความก้าวหน้า รวมจำนวน ๑๓,๕๘๘ โครงการ (ร้อยละ ๕๑.๗๘) และไตรมาสที่ ๒ มีการรายงานความก้าวหน้า รวม ๑๒,๘๐๙ โครงการ (ร้อยละ ๑๙.๑๖) ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าทั้ง ๒ ไตรมาส มีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รายงานความก้าวหน้าครบ

การรายงานความก้าวหน้า	จำนวนโครงการที่มีการรายงาน	จำนวนโครงการที่ไม่มีการรายงาน	ร้อยละของโครงการที่มีการรายงาน	รวมจำนวนโครงการ
ไตรมาสที่ ๑ (รายงานมา ๑ - ๓๐ ม.ค.)	๑๓,๕๘๘	๑๒,๖๕๑	๕๑.๗๘	๒๖,๒๓๙
ไตรมาสที่ ๒ (รายงานมา ๑ - ๓๐ เม.ย.)	๑๒,๘๐๙	๙,๔๓๐	๑๙.๑๖	๒๖,๒๓๙

/ตามจำนวน...

ตามจำนวนโครงการที่หน่วยงานนำเข้าไปในระบบ eMENSCR ทั้งหมด ๑๑๐ หน่วยงาน ทั้งนี้ ถึงแม้หน่วยงานของรัฐจะมีการรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มมากขึ้นจากไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓,๒๒๑ โครงการ อย่างไรก็ตาม ยังมี ๒๔ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่รายงานความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงานจำนวนน้อยกว่าที่ได้รายงานไว้ในไตรมาสที่ ๑ รวมทั้งมีหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานรวมจำนวน ๖๑ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ดังนั้น เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน นำไปสู่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการต่าง ๆ ตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของหน่วยงานของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปทุกหน่วยงานของรัฐต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของโครงการ/การดำเนินงานในระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นไตรมาสที่ ๓(๑ - ๓๐ ก.ค.) และไตรมาสที่ ๔ (๑ - ๓๐ ต.ค.) อย่างเคร่งครัดต่อไป



ข้อมูลการรายงาน
ความก้าวหน้าของ
หน่วยงาน

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้ตรวจราชการเป็นกลไกสำคัญในขั้นตอนการ C (Check) ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติบนหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) สำนักงานฯ จึงได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยสถาบันพัฒนาการตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในระบบตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.๓) ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๔๘ คน จาก ๑๙ กระทรวงที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จ.๓ และ ๔๗ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ร่วมดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัย (F) ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (FVCT) เพื่อกำหนดประเด็นการตรวจราชการ และจัดลำดับความเข้มข้นของการตรวจราชการตามสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ตลอดจนการนำเสนอผลการทำกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกลไกการตรวจราชการให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวได้ช่วยให้บุคลากรในระบบตรวจราชการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตลอดจนเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่สนับสนุนการตรวจราชการให้อยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น

๒.๔ ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบและปัจจัยที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการดำเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบัน สำนักงานฯ และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ จ.๒ และ จ.๓) อยู่ระหว่างร่วมกันจัดทำห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกิดขึ้นใหม่ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พร้อมทั้งพิจารณาความจำเป็นในการทบทวน/ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ ๑๓๔ เป้าหมาย

/แผนแม่บทย่อย...

แผนแม่บทย่อย (Y1) เดิม เพื่อให้ห่วงโซ่คุณค่าฯ มีองค์ประกอบและปัจจัยที่ครอบคลุมภารกิจหรือ การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ รวมทั้งสอดคล้องกับ สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการเผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๘) ผ่านทาง <http://nscr.nesdc.go.th/vc-thailand/> ในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เลือกความสอดคล้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องพิจารณาจากภารกิจ หน้าที่ พันธกิจของหน่วยงาน มิได้เป็นการพิจารณา จากโครงการที่ดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน และนำไปสู่การพิจารณาจัดทำโครงการที่สามารถ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพ จ.๑ จ.๒ จ.๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ตามหลักเกณฑ์ การประเมินโครงการฯ ของสำนักงานฯ ต่อไป ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องศึกษาทำความเข้าใจบทบาท ตนเองทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จ.๑ จ.๒ จ.๓ ซึ่งเป็นการมอบหมายระดับกระทรวง และบางหน่วยงาน ระดับกรมหรือเทียบเท่าโดยตรงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และหน่วยงานระดับกรมที่มีหน้าที่ร่วม ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) รวมทั้งทำความเข้าใจองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ ห่วงโซ่คุณค่าฯ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน ที่ต้อง ทั้งสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แบบ “พุ่งเป้า” การพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำนักงานฯ หน่วยงานเจ้าภาพ จ.๑ จ.๒ จ.๓ และทุกหน่วยงานของรัฐ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติในหัวขั้ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้อย่างแท้จริง ตามหลักการ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

๓. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

มอบหมายให้สำนักงานฯ ปรับรอบการรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นรอบการรายงานทุก ๆ ๖ เดือน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการรับผิดชอบการ ติดตาม เร่งดำเนินการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการในระบบ eMENSOCR อย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

